



คุณสมบัติเด่น

- คลัสเตอร์ของช่องที่ถูกบล็อก 3x3 ตรงกลางจะเปิดออกเมื่อคลัสเตอร์ที่ชนะสร้างขึ้นจากสัญลักษณ์ที่ติดกัน
- ปลดล็อคคุณสมบัติอันทรงพลัง ได้แก่ สัญลักษณ์ซูเปอร์สีเขียว, ซูเปอร์โวลต์สีน้ำเงิน, ซูเปอร์โวลต์สแคตเตอร์สีแดง และซูเปอร์โวลต์ตัวคูณสแคตเตอร์สีม่วง
- ฟรีสปินและชื่อคุณสมบัติจะเรียกใช้ซูเปอร์โวลต์หรือเข้าสู่ฟรีสปินทันที

Red Tiger ขอเสนอ: อียิปต์ Clusterbuster™

เปิดเผยความลึกลับของอียิปต์โบราณกับอียิปต์ Clusterbuster™ ที่ที่ความลับของสคารับจะปลดล็อคความมั่งคั่งที่ไม่อาจประเมินค่าได้!

ตรงกลางวงล้อ คลัสเตอร์ของช่องที่ถูกบล็อก 3x3 จะเปิดออกเพื่อเปิดเผยรางวัลของมันในขณะที่คลัสเตอร์ที่ชนะนั้นสร้างขึ้นติดกัน ทำให้ช่องด้านนอกถูกปลดล็อค ปลดปล่อยสคารับที่บรรจุอยู่ใน Clusterbuster™ 3x3 เพื่อปลดล็อคคุณสมบัติทรงพลังตามลำดับ: สีเขียวจะเรียกใช้สัญลักษณ์ซูเปอร์ 3x3 สีน้ำเงินจะเพิ่มซูเปอร์โวลต์ 3x3 สีแดงจะปลดปล่อยซูเปอร์โวลต์ตัวคูณสแคตเตอร์ 3x3 และสีม่วงจะเปิดเผยซูเปอร์ตัวคูณสแคตเตอร์ 3x3 เมื่อลูกแก้วโบราณเหล่านี้ถูกปลดล็อค สคารับฟรีสปินจะถูกบรรจุ ทำให้ได้รับฟรีสปิน 10 ครั้งทุกครั้งที่ปลดปล่อยออกมา พร้อมโอกาสในการเปิดใช้งานคุณสมบัติลูกแก้วที่เพิ่มมากขึ้น ใช้ชื่อคุณสมบัติเพื่อรับประกันซูเปอร์โวลต์หรือเข้าสู่รอบฟรีสปินทันที

ปลดล็อคสมบัติโบราณและความลับทั้งหมดกับอียิปต์ Clusterbuster™!

ข้อมูลทั่วไป

วงล้อ x แถว	9 x 9
เพย์ไลน์	คลัสเตอร์
เงินรางวัลสูงสุด	6,656x
ความเสี่ยง	4/5 (กลาง - สูง)
ความถี่ในการชนะ	4/5 (กลาง - สูง)
เงินเดิมพันขั้นต่ำ	€/£/\$ 0.10
เงินเดิมพันสูงสุด	€/£/\$ 10
คุณสมบัติ	3 (ลูกแก้วโบราณ, ฟรีสปิน, ชื่อคุณสมบัติ)
ตัวเลือก RTP แบบไม่มีแจ็กพอต	90.75%, 92.78%, 94.70%, 95.71%, 95.69%
ตัวเลือก RTP แบบมีแจ็กพอต	90.15%, 90.72%, 92.79%

คุณสมบัติในเกม



Clusterbuster™ และปฏิกริยาลูกโซ่

สัญลักษณ์ที่ประกอบกันเป็นกลุ่มสัญลักษณ์ที่ชนะจะหายไป ทำให้มีสัญลักษณ์ใหม่ปรากฏขึ้นและสร้างชัยชนะเพิ่มเติม คลัสเตอร์ของช่องที่ถูกบล็อก 3x3 ที่ไม่ได้ใช้งานจะอยู่บนวงล้อ ช่องด้านนอกของคลัสเตอร์นี้จะปลดล็อกเมื่อคลัสเตอร์ที่ชนะที่สร้างขึ้นอยู่ติดกับมัน ทำลายช่องด้านนอกทั้งหมดเพื่อเปิดเผยรางวัลของคลัสเตอร์ช่องที่ ไม่ได้ใช้งานจะรีเซ็ตเมื่อเริ่มต้นการหมุนแต่ละครั้ง



ลูกแก้วโบราณ

แต่ละคุณสมบัติจะแสดงเป็นลูกแก้วสีต่าง ๆ เหนือวงล้อ โดยลูกแก้วทั้งหมดยกเว้นลูกแก้วสีเขียวจะถูกบล็อกไว้ตั้งแต่เริ่มต้น ปลดล็อกคุณสมบัติต่าง ๆ โดยปล่อยสคาร์บริบที่บรรจุอยู่ใน Clusterbuster™ 3x3 ที่อยู่ตรงกลางวงล้อ เมื่อปลดล็อกคุณสมบัติแล้ว คุณสมบัติดังกล่าวจะเปิดใช้งานในการหมุนครั้งต่อไป และสคาร์บริบจะถูกบรรจุไว้ใหม่เพื่อปลดล็อกในอนาคต คุณสมบัติต่าง ๆ อาจเรียกใช้แบบสุ่มในการหมุนครั้งต่อไป และคุณสมบัติต่าง ๆ อาจเปิดใช้งานในการหมุนครั้งเดียวหากปลดล็อกมากกว่า 1 ครั้ง



ลำดับปลดล็อกลูกแก้ว:

- ลูกแก้วสีเขียว:** ปลดล็อกในตอนเริ่มต้น ซึ่งจะเรียกใช้สัญลักษณ์ซูเปอร์ 3x3 โดยจะปรากฏขึ้นในการหมุนสูงสุด 3 สัญลักษณ์ ทั้งหมดเป็นประเภทเดียวกัน
- สีน้ำเงิน:** สัญลักษณ์ซูเปอร์ไวลด์สีน้ำเงิน 3x3 สูงสุด 3 อันจะปรากฏบนวงล้อ
- สีแดง:** สัญลักษณ์ซูเปอร์ไวลด์สีน้ำเงิน 3x3 จะปรากฏขึ้นและหลังจากชนะสัญลักษณ์ดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นสคาร์บริบ 9 อันที่กลายมาเป็นสัญลักษณ์ไวลด์
- สีม่วง:** สัญลักษณ์ซูเปอร์ไวลด์สีแดง 3x3 ที่มีตัวคุณปรากฏขึ้น จะเปลี่ยนเป็นสคาร์บริบ 9 อัน และตัวคุณนั้นจะใช้กับชัยชนะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ไวลด์เหล่านี้



เมื่อลูกแก้วสีน้ำเงิน สีแดง และสีม่วงถูกปลดล็อก สคาร์บริบฟรีสปินจะถูกบรรจุใน Clusterbuster™ ทำให้ได้รับฟรีสปิน 10 ครั้งทุกครั้งทีปล่อยออกมา สคาร์บริบฟรีสปินจะยังคงอยู่กับที่หลังจากเปิดใช้งาน

ฟรีสปิน

เรียกใช้ทุกครั้งที่มีการปล่อยสคาร์บริบฟรีสปิน ทำให้ได้รับฟรีสปิน 10 ครั้ง Clusterbuster™ จะไม่ปรากฏขึ้นระหว่างรอบโบนัส และไม่สามารถเรียกใช้ฟรีสปินซ้ำได้ ในระหว่างฟรีสปิน จะมีโอกาสเปิดใช้งานคุณสมบัติลูกแก้วสี 1 ลูกขึ้นไป เมื่อสิ้นสุดฟรีสปิน สคาร์บริบฟรีสปินจะถูกปิดล้อมอีกครั้ง และอาจถูกปล่อยในการหมุนในอนาคตเพื่อรับฟรีสปินเพิ่ม



ชีอโบนัส

การชนะนั้นตรงไปตรงมา ผู้เล่นต้องได้รับสัญลักษณ์ตัวเลขบนเพย์ไลน์ตรงกลางของตารางเกมหนึ่งแถวที่มี 4 วงล้อ ซึ่งตัวเลขเหล่านี้จะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างตัวคูณเงินเดิมพัน สัญลักษณ์เพชรไม่มีค่าและมีผลเป็นตำแหน่งว่าง



รหัสเกมและ RTP

เดสก์ท็อป + มือถือ

รหัสเกม	คำอธิบาย	ประเภทเกม OSS	รหัส OSS	RTP
EgyptClusterbuster	ตัวเลือก RTP แบบไม่มีแจ็กพอต	egyptclusterbuster	egyptclusterbust	90.75%, 92.78%, 94.70%, 95.69%, 95.71%
EgyptClusterbuster	ตัวเลือก RTP แบบมีแจ็กพอต	egyptclusterbuster	egyptclusterbust	90.15%, 90.72%, 92.79%

เงินสมทบแจ็กพอต

1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%

เกี่ยวกับแจ็กพอตของ Red Tiger

เช่นเดียวกับเกมสล็อตของ Red Tiger ทั้งหมด เกมอียิปต์ Clusterbuster™ จะเล่นแบบมีหรือไม่มีแจ็กพอตของ Red Tiger ก็ได้ หากใช้เวอร์ชันแจ็กพอตของเกมหลัก จะต้องจับคู่กับการสมทบแจ็กพอตเพื่อให้ได้ RTP โดยรวมสุดท้ายของเกม ตัวอย่างเช่น การจับคู่กับเกมพื้นฐานแจ็กพอตที่ได้รับการรับรองที่ RTP 90.15% กับการสมทบแจ็กพอต 1% ทำให้ RTP โดยรวมมีค่าเป็น 91.15% RTP ในส่วนของเงินสมทบแจ็กพอตจะเป็น 100%

ดาวน์โหลดแพ็คเกจโปรโมชันตัวเต็ม: [ที่นี่](#)